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Fyrirspurn

til iðnaðarráðherra um smávirkjanir.

Frá Drífu Hjartardóttur.

1. Hversu margar smávirkjanir hafa tengst kerfi Rafmagnsveitna ríkisins?
2. Hversu margar smávirkjanir hafa tengst kerfinu síðastliðin þrjú ár?
3. Hafa þeir aðilar sem óska eftir að koma smávirkjun á fót aðgang að fyrirgreiðslu frá

opinberum aðilum? Ef svo er, hvers eðlis er hún?


